

# กกร.แนะทางเพิ่มสภาพคล่องเอกชน เสนอรัฐรับฝากเงินส่วนเกินในระบบ

**ผู้จัดการรายวัน** - เอกชนแก่เกมแบงก์พาณิชย์สภาพคล่องล้นเหลือไม่ยอมปล่อยกู้ เสนอรัฐรับฝากเงินส่วนเกินในระบบธนาคารพาณิชย์ด้วยการให้ดอกเบี้ย 1% แล้วให้แบงก์รัฐบริหารปล่อยกู้แทน พร้อมแนะผ่าทางตัน "บาทบาท" ให้อ่อนกว่าราคาตลาด 10% พยายามส่งโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณรัฐอุดหนุนราคา

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาการระดมค่างานกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในวันที่ 11 ก.พ. นี้จะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคาราคาซังสภาพคล่องของภาคเอกชน หลังจากทีระบบธนาคารพาณิชย์มีสภาพคล่องส่วนเกินแต่ไม่ปล่อยสินเชื่อเพราะมีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จำนวนมาก และบางรายได้สินเชื่อใหม่จะเป็นเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น ดังนั้นรัฐควรจะแก้ปัญหาโดยการรับฝากเงินส่วนเกินของระบบธนาคารพาณิชย์โดยให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 แล้วนำมาปล่อยสินเชื่อโดยผ่านสถาบันการเงินของรัฐเอง

วิธีการดังกล่าวจะช่วยแก้ไข

สภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจและลดสภาพคล่องส่วนเกินของระบบธนาคารพาณิชย์ไปพร้อมๆ กัน"

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลควรจะรักษาค่าเงินบาทให้อ่อนต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 10% เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร ส่งผลให้ไม่ต้องพึ่งทางงบประมาณในการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายทวี บุตรสุนทร ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า ปัจจุบันเอ็นพีแอลทั้งระบบมีอยู่ประมาณ 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นลูกหนี้ที่เอ็นพีแอลโดยปกติเป็นเงินกู้ถึง 30% ของระบบ และลูกหนี้ประเภทดังกล่าวมีแนวโน้มยังปรับตัวมากขึ้นหากรัฐบาลยังไม่พิจารณาขยายการจัดตั้งหนี้เอ็นพีแอลให้มากกว่า 3 เดือน เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมก

ทุกวันนี้แบงก์อ้างไม่กล้าปล่อยกู้ เพราะเกรงเอ็นพีแอล ทั้งที่ความจริงธนาคารจะพิจารณาเลือกปล่อยกู้โดยดูความสามารถของเอกชนนั้นๆ ทุกวันนี้หลายแบงก์ เริ่มปล่อยกู้มากขึ้นแล้วเพราะหากมีแต่เงินฝากแบงก์ก็อยู่ไม่ได้ นกยทวิกล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายในไตรมาส 3 นี้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างแน่นอน

โดยปัจจัยสำคัญคือสถาบันการเงินต่างๆ เริ่มจะทยอยลดดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งคาดว่าจะดอกเบี้ยจะลดลงต่ำลงอย่างน้อยเหลือ 9%แน่นอน เนื่องจากขณะนี้สภาพคล่องของธนาคารมีมากกว่า 5 ล้านล้านบาท เพราะมีการฝากเงินเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้แนวทางปรับโครงสร้างหนี้รัฐหนี้ไปพอสมควรโดยเฉพาะมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 200 ราย คิดเป็นมูลค่าถึง 4.5 หมื่นล้านบาทขณะเดียวกันปัจจัยการส่งออกจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจุดนี้จะเป็นตัวชี้ว่าการมีงานทำในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้ตามมาประกอบกับค่าเงินบาทเริ่มมีเสถียรภาพไม่แกว่งตัวพร้อมกันนี้ด้านอัตราเงินเฟ้อก็คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3% ในปี 2542 และเมื่อรัฐทางขาดดุลร้อยละ 5 จะมีเงินเข้ามาในระบบประมาณ 2 แสนล้านบาทซึ่งคาดว่าจะออกมาเร็วขึ้นทำให้มีการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ■